

**UBND TỈNH SƠN LA
SỞ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG**

Số: /STNMT-QLMT
V/v xin ý kiến hướng dẫn lập đề
cương dự toán Báo cáo đánh giá
tác động môi trường, Giấy phép
môi trường

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Sơn La, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Vụ Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Ngày 03/8/2021, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 2347/UBND-KT về việc lập, thẩm định, phê duyệt Đề cương, dự toán chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư. Theo đó, giao các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh căn cứ quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan, tổ chức xây dựng Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư theo yêu cầu tính chất dự án; gửi Sở Tài nguyên và môi trường và các Sở, ngành có liên quan để tham gia ý kiến đối với Đề cương dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh, một số dự án có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để đảm bảo việc sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đề nghị Vụ Môi trường quan tâm, hướng dẫn, cho ý kiến chỉ đạo về một số nội dung sau:

1. Căn cứ xác định và khối lượng các công việc cần thực hiện để đảm bảo các nội dung theo yêu cầu tại từng chương theo quy định về mẫu Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, các mẫu Báo cáo đề xuất cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường (*Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Thông tư số 02/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về mẫu Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phụ lục VIII, IX, X, XI, XII, XIII kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định về mẫu các mẫu Báo cáo đề xuất cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường*).

2. Căn cứ xác định các định mức kinh tế, kỹ thuật trong lập dự toán Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La trân trọng đề nghị Vụ Môi trường quan tâm, hướng dẫn, cho ý kiến chỉ đạo để kịp thời triển khai thực hiện các dự án có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, QLMT, Lộc.05b.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Thu Hằng